

หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนห้วยตามอญ จ.ศรีสะเกษ



หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนห้วยตามอญ จ.ศรีสะเกษ เนื้อหาในหนังสือได้มีการนำวิถีชีวิตประจำวันของคนในสังคมปัจจุบัน 2 คน ที่ใช้ชีวิตแตกต่างกัน คนหนึ่งใช้ชีวิตแบบฟุ้งเฟ้อไม่รู้จักความพอเพียง แต่อีกคนหนึ่งใช้ชีวิตแบบพอเพียง ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปรียบเทียบให้ผู้ชม ได้ศึกษา และสุดท้ายจุดจบของ 2 คนนี้ มีความแตกต่างกัน ซึ่งเท่ากับว่าได้มีการเปรียบเทียบและสอนผู้ชมให้รับรู้และเข้าใจไปในตัว ถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาฯ

นอกจากเนื้อหาจะน่าสนใจแล้ว สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ นักเรียนตัวน้อยชั้น ม.1 คือ น้องโชค ทำหน้าที่เขียนบท และน้องพัฒนา ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับ ซึ่งในเวทีนี้้องทั้งสองคนได้มาทำหน้าที่นำเสนอขั้นตอนและกระบวนการผลิตหนังสือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ต่างโรงเรียน ด้านอาจารย์วรการ น้อยสงวน ผู้อำนวยการ โรงเรียนห้วยตามอญ กล่าวว่า คนที่พูดเก่งอาจเพราะมีพรสวรรค์ในการพูด แต่ไม่เหมือนคนที่ลงมือทำเอง สัมผัสด้วยตัวเอง เด็กสองคนนี้ยังพูดไม่เก่ง ยังไม่มีพรสวรรค์ แต่มีพรแสวง มีความสนใจ เขาใช้เวลาตั้งแต่เขียนบท ตัดต่อจนเสร็จสิ้นกระบวนการเพียง 3 อาทิตย์ ด้านอาจารย์อภัยภากร เกตมาลา ซึ่งเป็นครูผู้สอน เสริมว่า หนังสือเป็นสื่อการสอนที่ชัดเจน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ความพอเพียงจากเนื้อหาสาระของหนังสือที่ถ่ายทอดออกมา และยินดีที่จะสอนหรือเผยแพร่ให้เทคนิคการผลิตหนังสือให้กับโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนอื่นต่อไป

ตาราง : แสดงขั้นตอนการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	หลักความพอเพียง			เงื่อนไข	
	ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	หลักภูมิคุ้มกัน	ความรู้	คุณธรรม
1.ก่อนการผลิต	-ประชุมวางแผน -เขียนบท -เตรียมอุปกรณ์/ นักแสดง	-ปรึกษาหารือ -เป็นแนวปฏิบัติ -เตรียมความพร้อมในการผลิต	-ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เท่านั้น	-สร้างความเข้าใจ -แนวทางการผลิต -ชักชวนนักแสดง/หาข้อผิดพลาด	-ความรอบคอบ -ความรับผิดชอบ
2.ดำเนินการผลิต	-ถ่ายทำ -ตัดต่อ -ปรับปรุงแก้ไข	-ตัดต่อตามบท -เพื่อความสมบูรณ์ของหนังสือ	-ใช้สถานที่อยู่ใกล้กับรร. -ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่เท่านั้น	-ถ่ายทำตามบท -ลำดับภาพตามบท -พัฒนาผลงานให้ดีที่สุด	-ความซื่อสัตย์ -ความอดทน -ความสามัคคี ยอม รั้งฟังความคิดเห็น
3.หลังการผลิต	-เผยแพร่ -ประเมินผล -พัฒนา	-เสนอผลงาน -เพื่อการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น	-พัฒนาตามกำลัง	-ศึกษาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และแก้ไข	-ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ -รับฟังความคิดเห็น -ตั้งสมประสงค์